

## Các mẫu điện thoại với camera hình ảnh

Gửi bởi niemtintv\_2012 - 10/03/2015 03:05

---

Những smartphone 'xịn' sở hữu camera hình ảnh như thế

Bộ đôi iPhone 6, LG G3 hay Lumia 1020 là những smartphone sở hữu camera hình ảnh chụp ảnh sắc nét và khả năng quay video cực đỉnh.

Trang Tin tức 24H cập nhật tin tức mới nhất về thế giới công nghệ THỜI TRANG HI-TECH.

Video, hình ảnh HOT nhất về các sản phẩm đình đám: IPHONE, IPAD, MACBOOK,... chỉ có tại 24H

### 1. iPhone 6

<http://vangsaigon.com/iupload/images/1ghg.jpg>

Siêu phẩm iPhone 6 của Apple sở hữu camera iSight chính 8MP có khả năng lấy nét siêu nhanh, điện thoại Lenovo Sisley S90 chụp ảnh tùy chỉnh ngay cả môi trường ánh sáng thấp. Camera chính cũng có khả năng ghi video 1080p với tốc độ 60 khung hình mỗi giây.

Những smartphone 'xịn' sở hữu camera hình ảnh như thế - 1

Ngoài ra, iPhone 6 còn hỗ trợ cùng lúc ghi hình ảnh và video HD cùng một lúc. Ngay cả camera trước FaceTime 1.2MP của điện thoại cũng có thể ghi video 720p với tốc độ 30 khung hình mỗi giây.

### 2. iPhone 6 Plus

Điện thoại Lenovo S580 so với iPhone 6 Plus có camera với khả năng gióng với iPhone 6 nhưng có thêm gói chụp rung hình ảnh quang học (OIS) cho phép chụp các hình ảnh rõ nét ngay cả khi smartphone đang ở tình trạng không ổn định.

### 3. Samsung Galaxy S5

<http://vangsaigon.com/iupload/images/2eee.jpg>

Ngay khi trình làng, Samsung Galaxy S5 đã giành được lời khen ngợi có hiệu năng hoạt động vượt trội. Khác điện thoại Lenovo A319 Điện thoại này sở hữu camera chính 16MP có thời gian lấy nét siêu nhanh trong chụp mờ tối với 0.3 giây. Galaxy S5 cũng có hỗ trợ HDR cho phép người dùng xem hình ảnh rõ nét khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, có nhận diện khuôn mặt, chế độ chụp kép và khả năng quay video HD và chụp ảnh cùng lúc.

Những smartphone 'xịn' sở hữu camera hình ảnh như thế - 2

Ngoài ra, Galaxy S5 còn có tính năng nhận diện là chế độ chụp Shot & More cho phép người dùng chụp ảnh và điện thoại chụp ảnh chúng một cách dễ dàng hơn sau này muốn. Điện thoại camera điện thoại cũng hỗ trợ quay video 4K và sở hữu 1 camera phụ 2MP. Tuy nhiên so với iPhone 6 thì Galaxy S5 tỏ ra yếu hơn khi khó chụp ảnh ảnh hưởng đến ánh sáng thấp.

### 4. Oppo N3

<http://vangsaigon.com/iupload/images/3iti.jpg>

Vấn đề hình ảnh tính năng chụp hình và thiết kế đẹp mắt, Khác điện thoại Philips Xenium W6610 Oppo N3 sở hữu hỗ trợ camera xoay cho phép người dùng có thể lật camera chính để chụp ảnh thành camera trước. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là vị trí người dùng không cần dùng tay để xoay, thay vào đó có thể vuốt trên màn hình cảm ứng, hoặc bấm nút điện thoại khi nhấn O-Click, camera trên N3 sẽ tự động xoay ra sau ra phía trước.

Những smartphone 'xịn' sở hữu camera hình ảnh như thế - 3

Ngoài ra, chiếc smartphone N3 còn được trang bị cảm biến 16 megapixel, ống kính cao cấp công nghệ

camera Schneider. Máy còn được nâng cấp các tính năng, cải thiện khả năng chụp hình như bố cục lý tưởng, tính năng Tracking Focus giúp lấy nét nhanh và chính xác... Nhiếp ảnh chụp hình macro cũng xuất hiện trên màn hình smartphone này, nhiếp ảnh pha sáng, chụp hình DSLR Mode, lưu trữ ảnh dưới dạng RAW hay Panorama theo chi tiết của...

#### 5. LG G3

<http://vangsaigon.com/iupload/images/4rlr.jpg>

LG G3 có camera chính 13MP tính năng chụp ảnh nét rõ ràng nhìn giống như mắt máy như kỹ thuật số. Khác điện thoại Philips I908 Điện thoại còn có tính năng giúp người dùng chụp ảnh tự sướng và nhiếp ảnh bố cục như tùy chỉnh và khả năng tạo ảnh như khi chụp ảnh.

Những smartphone 'xịn' sở hữu camera hàng nhái - 4

Camera của LG G3 có thể quay video 4K và hỗ trợ HDR, chụp toàn cảnh, đèn flash LED kép, nhận diện khuôn mặt và OIS Khác điện thoại htc one dual sim. Ngoài ra còn có một camera phụ 2.1MP.

#### 6. Sony Xperia Z3

<http://vangsaigon.com/iupload/images/5lpl.jpg>

Xperia Z3 trang bị camera chính hàng 20.7MP độ phân giải 5248x3936 pixel, có ống kính 25mm cho phép góc nhìn rộng, Khác ban điện thoại Wiko Getaway hỗ trợ ISO 12800 và có thể chụp các hình ảnh với chi tiết nét thẩm mỹ ngay cả dưới ánh sáng thấp.

Những smartphone 'xịn' sở hữu camera hàng nhái - 5

Camera còn đính kèm cảm biến cỡ 1/2.3 inch, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, chụp ảnh toàn cảnh, HDR, tự động xác định ảnh hình ảnh, lấy nét có chọn lọc và có thể quay video 4K. Ngoài ra, Xperia Z3 còn có 1 camera phụ 2.2MP có thể quay video 1080p với tốc độ 30 khung hình mỗi giây. Mặc dù vậy, camera của Xperia Z3 có thể bị lỗi một số khoảnh khắc khi chụp và khả năng tái tạo màu sắc đôi khi không chính xác.

#### 7. Google Nexus 6

<http://vangsaigon.com/iupload/images/6uvu.jpg>

Nexus 6 được xếp hàng nhất trong những smartphone có camera tốt nhất trong thị trường hiện nay, Khác ban điện thoại Wiko Bloom mặc dù camera chính của nó chỉ có cỡ 13MP với khả năng OIS.

Những smartphone 'xịn' sở hữu camera hàng nhái - 6

Tuy nhiên, camera chính này có thể lấy nét tốt, đèn flash LED kép, trang bị khả năng nhận diện khuôn mặt, lấy nét tùy chỉnh, chụp ảnh toàn cảnh, ghi âm kép, xác định vị trí, hỗ trợ HDR và tính năng chụp toàn cảnh với Photo Sphere.

Khác Samsung galaxy grand prime sm-g530h, camera chính của Nexus 6 còn có thể quay video 2160p với tốc độ 30 khung hình mỗi giây và sở hữu camera trước 2M cho chụp ảnh tự sướng và khi chụp ảnh pha sáng F2.2.

#### 8. Nokia Lumia 1020

<http://vangsaigon.com/iupload/images/7vhv.jpg>

Lumia 1020 thừa hưởng camera chính hàng 41MP và ống kính Carl Zeiss, lấy nét tốt đáng kể, Khác Acer A1-841 độ phân giải cao 3x và cảm biến cỡ 1/1,5 inch. Điện thoại cũng có cảm biến BSI, lấy nét tùy chỉnh, chụp ảnh AF, nhận diện khuôn mặt, xác định vị trí, chụp ảnh toàn cảnh, dưới ánh sáng ISO và chụp ảnh ban đêm.

Những smartphone 'xịn' sở hữu camera hàng nhái - 7

Camera của điện thoại có thể chụp ảnh với tông màu tự nhiên, hình ảnh thực tế và độ tương phản cao

ngay c trong đi u ki n ánh sáng th p. Ngoài ra, nó có th quay video 1080p v i t c đ 30 khung hình m i giây. Bên c nh đó, Lumia 1020 cũng s h u camera tr c 1.2MP.

### 9. HTC Desire Eye

<http://vangsaigon.com/iupload/images/8fff.jpg>

Đi n tho i có kh năng ch p nh t s n g tuy t v i, v i camera chính thi t k phía tr c 13MP, Khác ng kính 22mm cho phép không ch ng i s d n g và c b n bè c a h n m g n trong khung hình.

Nh n g smartphone 'x n' s h u camera kh n g nh t - 8

Không nh n g th , Desire Eye cũng trang b camera m t sau 13MP, đ phân gi i 4208x3120 pixel, ch đ i y nét t đ n g, đèn flash LED kép và có th quay video 1080p t c đ 30 khung hình m i giây, đ n g th i còn có h tr nh n đi n khuôn m t, xác đ nh t a đ nh, ch đ ch p toàn c nh, HDR và i y nét tùy ch nh.

=====